

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3743/BC-UBND

Triệu Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và công quản lý tổ chức lễ hội năm 2019

1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 4112/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 22/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Ngày 19/12/2018 UBND huyện Triệu Sơn ban hành văn bản số 3273/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ đến các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan; tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Nghị định đến cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa thông tin toàn huyện. Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019, tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm người đứng đầu của các địa phương, Ban tổ chức lễ hội các cấp, trách nhiệm của người tham gia lễ hội... Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động trong mùa lễ hội, qua kiểm tra, giám sát cho thấy công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên đại bàn huyện thực hiện đảm bảo, nghiêm túc các quy định của Nhà nước, được các ngành các cấp và dư luận xã hội đánh giá cao.

2. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

Huyện Triệu Sơn có 4 lễ hội, Lễ hội Đền Nưa-Am Tiên xã Tân Ninh, Lễ hội Làng Quần Thanh xã Khuyến Nông, Phủ Tía xã Văn Sơn, Đền Vua Đinh xã Thọ Tân, các lễ hội đều diễn ra vào dịp đầu năm. Riêng Lễ hội Đền Nưa-Am Tiên xã Tân Ninh có tính lan tỏa và thu hút khách thập phương về tham quan, văn cảnh. Lễ hội được khai mạc vào ngày mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi.

Ngay từ đầu năm Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/01/2019; thành lập BTC lễ hội Đền Nưa-Am Tiên năm 2019; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức lễ hội đồng thời tuyên truyền, quảng bá di tích và lễ hội trên phương tiện thông tin đại chúng như: Đài PT-TH tỉnh, chương trình du lịch VTV1, đài Phát thanh huyện đã đem lại kết quả thiết thực thu hút ngày càng đông du khách thập phương. Đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, tính đến thời điểm báo cáo ước khoảng 70.000 lượt người đến với Đền Nưa - Am Tiên. Lễ hội đã diễn ra ổn định, có nề nếp, trật tự, chu đáo, có nhiều ưu điểm, tiến bộ rõ rệt so với các năm trước đây.

Ban tổ chức xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự với lực lượng công an của huyện và xã là 30 người, Công an huyện chủ trì lên Kế hoạch, chỉ đạo và phối

hợp với UBND xã Tân Ninh tổ chức thực hiện từ 30 tết và lực lượng được bổ sung trong những ngày cao điểm nên công tác ANTT, ATGT mùa lễ hội năm nay được đảm bảo, không có tình trạng lợi dụng lễ hội để tổ chức đánh bạc trá hình, ẩu đả đánh nhau, đặc biệt là tình trạng dãi đỉnh trên đường đi như một số năm trước. Hàng quán được bố trí khoa học, bến bãi đỗ xe được sắp xếp khoa học và quy định tiền thuê xe hợp lý, không có hiện tượng bắt chẹt khách thuê xe ô tô, xe ôm. Đường xá được quan tâm đầu tư bê tông thuận lợi cho du khách, bước đầu đáp ứng nhu cầu du khách. Giá vé giữ xe và vận chuyển thực hiện đúng quy định của tỉnh và phương án được UBND huyện phê duyệt. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt và bổ sung mới thêm thùng chứa rác. Việc thực hiện phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn, cảnh quan môi trường trước trong thời gian lễ hội ngày một được đảm bảo, xây dựng nội quy tham quan di tích. Không có tình trạng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan. Các ấn phẩm văn hóa ngoài luồng không bán tại lễ hội. Các loại hình hoạt động dịch vụ ăn uống phục vụ khách hành hương đã được nâng cao, đảm bảo vệ sinh ATTP... Tình trạng đặt tiền lễ, tiền giọt dầu bừa bãi đã được chấn chỉnh. Việc đốt vàng mã đã được thực hiện đúng nơi quy định. Đặc biệt không có tình trạng hành khất và không có việc bán thẻ, đổi tiền lẻ, hòm công đức được đặt đúng nơi quy định và có phân công người viết phiếu công đức, việc kiểm đếm tiền công đức thực hiện đúng quy định.

Công tác quản lý nhà nước về lễ hội được phát huy tạo sự chuyên biến mạnh. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo tốt. Ban tổ chức lễ hội đã có phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa lều quán lấn chiếm, sắp xếp hàng quán khoa học, bố trí bến bãi đỗ xe hợp lý, tổ chức trông giữ phương tiện cho du khách. Vệ sinh môi trường, cảnh quan văn hoá lễ hội ngày một tốt hơn. Nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội đã được khắc phục, nhất là tệ mê tín dị đoan và nạn hành khất đeo bám du khách.

3. Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong thời gian tới

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá được thực trạng hoạt động lễ hội của từng đơn vị, kịp thời uốn nắn điều chỉnh những tồn tại bất cập.

Thực hành tiết kiệm trong tổ chức lễ hội, đặc biệt là những lễ hội lớn. Phải có sự đầu tư chuẩn bị nội lực và cơ sở vật chất tương xứng với nhu cầu của du khách, đảm bảo chất lượng nội dung và nghệ thuật của lễ hội. Chú trọng khôi phục và tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian trong hoạt động lễ hội.

Tăng cường công tác quản lý trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để khắc phục hạn chế, nhân lên những nét đẹp trong lễ hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ, chế độ trách nhiệm rõ ràng, tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực để lễ hội phát triển lành mạnh, đúng hướng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giá trị của di tích và lễ hội, giáo dục về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh ATTP trong lễ hội, tạo chuyển biến căn bản về môi trường sinh hoạt và bảo vệ cảnh quan khuôn viên di tích.

Trên đây là báo cáo kết quả việc triển khai Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Triệu Sơn, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để công tác quản lý lễ hội của huyện nhà ngày càng tốt hơn./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, UBND huyện (b/c);
- Sở VH, TT&DL;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Trung